

บทคัดย่อ

ชื่อนางสาวชุตติกาญจน์ ธัญญาหาร : การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง :
กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านหนองยารักษ์ หมู่ที่ 12
ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์อารักษ์ ชีระอำพน ,161 หน้า.

วัตถุประสงค์เพื่อทราบกระบวนการดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านหนองยารักษ์ของคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกผู้กู้ เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียน พัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนโดยกระบวนการพึ่งพาตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดศักยภาพและความเข้มแข็งของสมาชิกในหมู่บ้านและทราบปัจจัยด้านบวก ด้านลบที่ส่งเสริมขัดขวางการบรรลุเป้าหมายของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน

วิธีการศึกษา ศึกษาจากเอกสารและภาคสนามโดยสังเกต สัมภาษณ์และสำรวจประชากรในหมู่บ้าน การศึกษาครั้งนี้ใช้เทคนิคการประเมินแบบ CIPP Model คือ การประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิต

- ผลการศึกษาหน่วยระบบการบริหารจัดการและแนะนำผู้กู้

การประเมินบริบทหมู่บ้าน ถึงความเป็นมา สภาพภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของหมู่บ้าน การประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ วัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น ประเพณี และสังคมไทย ที่สืบทอดกันมา การดำเนินชีวิตของชาวบ้าน ความเป็นอยู่ที่ปกครองด้วยผู้นำ ตลอดจนการใช้ภูมิปัญญาในการผลิตและริเริ่ม ทุกครัวเรือนมีหัวหน้าครอบครัวที่เข้มแข็ง การมีหัวหน้าครอบครัวเข้มแข็ง และมีผู้นำที่เข้มแข็ง ส่งผลในการจัดตั้งกองทุนแล้วเสร็จ การกระจายเงินสู่หมู่บ้านของรัฐบาล ประชาชนในหมู่บ้านมีความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติ เริ่มจากการจัดเตรียมความพร้อม ของประชาชนร่วมกัน โดยการสร้างจิตสำนึกผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การจัดเวทีชาวบ้าน เพื่อเลือกคณะกรรมการกองทุนโดยองค์ประชุมจำนวนสามในสี่ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด การกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการ การปฏิบัติงานอยู่ในวาระ 2 ปี คณะกรรมการกองทุนและชาวบ้านร่วมกันจัดทำระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้ง มีการกำหนด ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการกองทุน เมื่อจัดตั้งแล้วเสร็จ ขอรับการจัดสรรจากคณะกรรมการกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในการขอขึ้นทะเบียนกองทุน จัดทำแบบขอขึ้นทะเบียน กทบ. 2 ซึ่งรับจากคณะกรรมการสนับสนุน ระดับอำเภอยื่นคำขอขึ้นทะเบียนกับธนาคารออมสิน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้ว

เปิดบัญชีกองทุนกับธนาคาร และคณะกรรมการระดับอำเภอ จะประเมินความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เมื่อผ่านจะรับเงินจัดสรร 1 ล้านบาท จากรัฐบาล คณะกรรมการกองทุน เปิดรับสมาชิกและกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกตามระเบียบ การอนุมัติจำนวนเงินกู้ ตามวัตถุประสงค์ของสมาชิก เพื่อพัฒนาอาชีพด้านต่าง ๆ การติดตามตรวจสอบของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และแนวทางเสนอแนะ รวมทั้งปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาการสรุปผลรายงานการดำเนินงานทุกเดือน เพื่อความโปร่งใส การทำงานเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ของกองทุน โดยเหรียญกษาปณ์และเลขานุการกองทุน รวมถึงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน ส่งผลให้สมาชิกที่กู้เงินมีความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การพึ่งพาตนเอง จากประสบการณ์ การดำเนินงานกองทุน จึงนำไปสู่พื้นฐานความเข้มแข็งของหมู่บ้านที่เกิดจากกองทุน

- หน่วย B การดำเนินกิจการของผู้กู้

การประเมินบริบท กระบวนการนำเข้า การดำเนินงานของผู้กู้ อาชีพเดิมของสมาชิกผู้กู้ การอยู่อาศัย รายได้ และหนี้สินที่มีอยู่ การกู้พัฒนาอาชีพของผู้กู้ สามารถประเมินศักยภาพของผู้กู้ การชำระเงิน และการอนุมัติเงิน ปัจจัยที่นำเข้า จากการอนุมัติเงินกู้ คือวัตถุประสงค์ของการกู้ ในการประกอบอาชีพ วัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ที่หาได้ ความรู้เดิมและแรงงานที่ใช้ มีส่วนให้กิจการขยายและดำเนินการผลิตเพิ่ม กระบวนการของผู้กู้ในด้านการหาตลาดเพื่อจำหน่าย การทำบัญชี แม้ว่าจะไม่มีขั้นตอนมาก แต่ความรู้เดิมในการคิดคำนวณยังถูกต้อง และเห็นชัดเป็นรูปธรรม ผลผลิต ผู้กู้ปลูกผัก จะเห็นผลสำเร็จเร็ว เพราะใช้ระยะเวลา 1-2 เดือน การเลี้ยงสัตว์ สามารถเลี้ยงได้ 2-3 รุ่น ในระยะเวลา 1 ปี การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน จะมีรายได้ทุกเดือน ในจำนวนที่ไม่มาก จะมีรายได้ดีช่วงฤดูหนาว

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

ปีการศึกษา 2544

ลายมือชื่อนักศึกษา: ศ.ศุทธิเทพรัตน์ นิตย ฐานาร...

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ลายมือชื่ออาจารย์ร่วมปรึกษา